

Số: /BC-UBND

Sa Thầy, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Báo cáo 46/BC-TTHĐND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI như sau:

I. Kiến nghị chung:

Cử tri Lê Văn Tư - thôn Nhon An, xã Sa Nhon; cử tri Vũ Mạnh Khải, cử tri Huỳnh Đức - thôn 1, thị trấn Sa Thầy kiến nghị: Hiện nay, suối Đắc Sia đoạn từ xã Sa Nhon đến thị trấn Sa Thầy bị sạt lở. Để đảm bảo sản xuất của Nhân dân và chống sạt lở suối, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện sớm đầu tư kè chắn dòng suối Đắc Sia.

Trả lời: Suối Đắc Sia là một trong các dòng suối chính của huyện Sa Thầy, có lưu vực trên 200 km², suối chảy qua địa bàn nhiều xã trên địa bàn huyện, trong đó đoạn qua thị trấn Sa Thầy và các xã Sa Nhon, Sa Nghĩa có dòng chảy xiết, hai bên suối là đất sản xuất của người dân. Đặc biệt đoạn qua xã Sa Nhon, suối chảy sát với Tuyến Tỉnh lộ 675 là đoạn đường huyết mạch nối trung tâm huyện đi xã Rờ Koi và là nơi dân cư sinh sống sát bờ suối.

Ủy ban nhân dân huyện đã đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ Giai đoạn 01 có tổng mức đầu tư 77 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 70 tỷ đồng, ngân sách huyện 7,0 tỷ đồng, triển khai kè hai bên suối là 2.400m, hiện đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện từ năm 2023. Còn lại đoạn kè qua xã Sa Nhon sẽ thực hiện khi bố trí được kinh phí.

II. Kiến nghị cụ thể

1. Xã Ya Xiêr

1.1. Cử tri Đào Ngọc Lan, thôn Ya De kiến nghị

- Tuyến đường liên xã từ thị trấn Sa Thầy vào xã Ya Xiêr (đoạn qua khúc cua nghĩa địa cũ vào thôn 5 - thị trấn Sa Thầy, đoạn cuối làng Lung và thôn Ya De - xã Ya Xiêr) thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Hiện nay, những đoạn đường này có nhiều cây cối, bụi le rậm rạp... lấn ra đường che khuất tầm nhìn,

gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chức năng sớm khắc phục.

Trả lời: Tại vị trí cử tri kiến nghị, chính quyền địa phương đã tiến hành phát quang để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện thị trấn Sa Thầy, Ủy ban nhân dân huyện xã Ya Xiêr thường xuyên tuyên truyền cho người dân khi tham gia giao thông qua 02 đoạn đường này phải đi đúng phần đường, làn đường và chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ để tránh tình trạng xảy ra tai nạn giao thông.

- Tuyến đường liên xã đoạn cuối thôn Ya De đi làng Rắc, thôn 1 và thôn Thanh Xuân, trước đây hư hỏng đã được Nhà nước đầu tư làm đường bê tông. Tuy nhiên đoạn đường này mỗi lần mưa không thoát được nước nên thường xuyên ngập và đọng nước lâu ngày, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục.

Trả lời: Đoạn cuối thôn Ya De đi làng Rắc, thôn 1 và thôn Thanh Xuân do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều gây ngập, đọng. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Ya Xiêr nạo vét, khắc phục; đồng thời, tuyên truyền các hộ dân sinh sống trên tuyến đường không xả rác ra đường làm tắc nghẽn cống thoát nước.

1.2. Cử tri A Dốt - làng Rắc kiến nghị: *Hiện nay, nghĩa địa làng Rắc đã hết diện tích sử dụng. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân xã kiểm tra, xác định vị trí đất để làm nghĩa địa cho Nhân dân. Tuy nhiên, đến nay Ủy ban nhân dân huyện vẫn chưa bố trí kinh phí để triển khai thực hiện. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, sớm bố trí kinh phí để làm nghĩa địa cho làng Rắc.*

Trả lời: Quy hoạch nghĩa địa làng Rắc xã Ya Xiêr, huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân xã kiểm tra, xác định vị trí đất và đã được bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Sa Thầy. Hiện Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã lập điều chỉnh Quy hoạch chung nông thôn các xã giai đoạn 2021 - 2030, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Ya Xiêr bổ sung vào Quy hoạch, đồng thời phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch khái toán dự án để tham mưu cấp thẩm quyền phân bổ nguồn vốn phù hợp để xây dựng công trình.

2. Xã Hơ Moong

2.1. Cử tri xã Hơ Moong kiến nghị: *Hiện nay, các nhánh đường liên thôn của xã Hơ Moong vẫn chưa được bê tông hóa hết nên Nhân dân đi lại rất khó khăn. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm đầu tư.*

Trả lời: Hiện nay ngân sách tỉnh, huyện rất khó khăn trong khi nhu cầu đầu tư toàn huyện rất lớn nên phải đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Ghi nhận kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện sẽ xem xét, đầu tư xây dựng dự án khi cần

đòi được nguồn vốn.

2.2. Cử tri thôn Kơ Tu kiến nghị: Năm 2014, 56 hộ dân phát sinh của thôn Đắc Yo và thôn Kơ Tu được xét cấp nhà tại khu tái định cư thôn Kơ Tu (thay các hộ dân chuyển đến tái định cư tại thôn Đắc Tân, xã Sa Nghĩa). Đến nay, các hộ dân này vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tạo điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân nêu trên.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và Ủy ban nhân dân xã Hơ Moong tổ chức kiểm tra, đối chiếu các quy hoạch chuyên ngành làm cơ sở giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng quy định. Tuy nhiên, do diện tích đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân rộng và quá trình sử dụng đất của các hộ dân có nhiều thay đổi, một số trường hợp đã cấp giấy chứng nhận cho chủ cũ nhưng chủ cũ không sử dụng hoặc đã chuyển đi nơi khác sinh sống... nên công tác kiểm tra, đo đạc, xác minh nguồn gốc mất nhiều thời gian. Sau khi các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác định rõ nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất tại khu vực này, Ủy ban nhân dân huyện sẽ có Văn bản trả lời người dân biết, dự kiến trước ngày 15 tháng 8 năm 2022.

3. Xã Sa Sơn

3.1. Cử tri Trần Minh Thuyền, thôn Sơn An kiến nghị:

- Đề nghị Trạm quản lý thủy nông huyện thường xuyên kiểm tra, điều tiết nước và sửa chữa kênh mương từ nguồn vốn ADB; đồng thời, xem xét chuyển các ống xi phông không sử dụng của đập Girai 2 về sửa chữa, khắc phục đoạn mương của dự án ADB bị hư hỏng nặng để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất của Nhân dân.

Trả lời:

Công trình thủy lợi Lũng Lau II trên địa bàn xã Sa Sơn do Trạm Quản lý thủy nông chịu trách nhiệm quản lý kênh chính và điều tiết các cống tưới trước cửa vào. Đối với các kênh nhánh và kênh N1, N2 trên kênh thuộc quản lý của xã Sa Sơn. Đối với kiến nghị nêu trên của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Sa Sơn phối hợp với Trạm quản lý thủy nông và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng những đoạn bị hư hỏng và đề xuất hướng khắc phục.

- Đường vào khu sản xuất thôn Sơn An được đầu tư từ chương trình 135 hiện nay còn khoảng 4 km chưa được đầu tư, người dân đi lại rất khó khăn. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục đầu tư đoạn đường còn lại để đảm bảo việc đi lại của Nhân dân.

Trả lời: Hiện nay, nguồn vốn đầu tư công năm 2022 đã được Hội đồng nhân dân huyện phân bổ thực hiện nên trước mắt chưa có nguồn kinh phí để đầu

tư tiếp đoạn đường này. Ghi nhận kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn kiểm tra, đánh giá hiện trạng để tiến hành đầu tư khi cân đối được nguồn vốn.

3.2. Cử tri Lê Thị Mừng, thôn Sơn An kiến nghị:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ nguồn kinh phí để đầu tư nắn dòng suối đoạn qua thôn Sơn An, hiện nay diện tích đất, ruộng bị bồi lấp và sạt lở ảnh hưởng đến đất sản xuất của Nhân dân.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Sa Sơn phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Tài chính - Kế hoạch lập hồ sơ khái toán dự án, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí để khắc phục nắn dòng suối đoạn qua xã Sa Sơn bảo vệ diện tích đất sản xuất của Nhân dân.

- Hội trường thôn Sơn An đầu tư đã lâu hiện nay bị xuống cấp. Để đảm bảo việc sinh hoạt và hội họp của Nhân dân, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện phân bổ kinh phí để sửa chữa Hội trường thôn.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Sa Sơn, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng rà soát, đăng ký danh mục dự án. Hiện nay dự án: Sửa chữa hội trường sinh hoạt văn hóa thôn Sơn An đã được lập danh mục dự án từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến triển khai sửa chữa trong năm 2022 để đảm bảo việc sinh hoạt và hội họp của Nhân dân.

4. Xã Ya Ly

4.1. Cử tri A HNưm - làng Chứ, cử tri Nguyễn Viết Xuân, Lê Ngọc Lai - thôn Kiến Hưng kiến nghị: Hệ thống mương thoát nước và mặt đường nhựa đoạn giữa thôn Kiến Hưng và hệ thống mương thoát nước đoạn giữa làng Chứ đã xuống cấp, hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, nhất là vào mùa mưa. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện đầu tư sửa chữa, nâng cấp để người dân đi lại được thuận tiện.

Trả lời: Tuyến đường này đầu tư đã lâu, nhiều đoạn đã xuống cấp, tạo thành ổ gà, gây mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Để khắc phục tình trạng này, trước mắt Ủy ban nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân xã Ya Ly nạo vét rãnh thoát nước dọc; trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện sẽ xem xét, sửa chữa đoạn đường này khi cân đối được nguồn vốn.

4.2. Cử tri Nguyễn Viết Xuân, cử tri Lê Ngọc Lai - thôn Kiến Hưng kiến nghị:

- Hiện nay, một số đoạn thuộc kênh thủy lợi làng Lung bị đất bồi lấp, hư hỏng, không thể sử dụng (đoạn mương ruộng ông Trịnh Bá Thành) và một số

đoạn khác sụt lún, đứt gãy (đoạn sau nhà ông Bùi Văn Hồng). Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm khắc phục để phục vụ sản xuất của Nhân dân.

Trả lời:

Theo báo cáo của Trạm Quản lý thủy nông huyện, kênh làng Lung được bàn giao cho Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Kon Tum năm 2021. Trạm Quản lý thủy nông huyện đã kiến nghị với Ban Quản lý khai thác các công trình Thủy lợi tỉnh Kon Tum sửa chữa, nhưng hiện nay chưa có nguồn vốn. Qua kiểm tra thực tế, số diện tích đề nghị tưới nước của cử tri đã được các hộ dân trồng sắn. Trạm đã đo đạc và thống kê đoạn mương cần sửa chữa làm cơ sở đề xuất Ban Quản lý tỉnh có phương án khắc phục trong thời gian tới.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cung ứng giống lúa mới hoặc giới thiệu địa điểm bán giống lúa có năng suất cao giúp người dân nâng cao giá trị sản xuất.

Trả lời:

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện công tác khuyến nông, chăn nuôi thú y, Bảo vệ thực vật, trong đó có công tác dịch vụ. Tuy nhiên, trong thời gian qua do công việc nhiều nên công tác dịch vụ chưa triển khai được. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo Trung tâm triển khai công tác dịch vụ cung ứng lúa giống và một số loại giống cây trồng cho bà con nông dân. Trước mắt Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp có giới thiệu một số cơ sở cung ứng giống uy tín trên địa bàn huyện và tỉnh để Nhân dân tham khảo, cụ thể như sau: Tại Sa Thầy: Cơ sở bán giống lúa Hà Ngoan (*Thôn 3, thị trấn Sa Thầy*); tại Kon Tum: Cơ sở bán giống lúa Phương (*554 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum*) và Cơ sở bán giống lúa Diệu Trang (*581 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum*).

4.3. Cử tri A Siu Quốc, làng Tum kiến nghị: *Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện có cơ chế, chính sách hỗ trợ các hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo phát triển kinh tế (hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi).*

Trả lời:

Trên cơ sở nguồn kinh phí được phân bổ từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và khả năng cân đối từ các nguồn kinh phí khác, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu các cơ chế, chính sách hiện hành, xem xét hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng và phạm vi hỗ trợ, trong đó sẽ ưu tiên hỗ trợ đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo.

4.4. Cử tri A Đảo, A Chứ, Nguyễn Văn Bình - làng Chờ kiến nghị: *Đề nghị Điện lực huyện đầu tư làm đường điện sản xuất từ làng Chờ xuống khu vực*

bến thuyền làng Chờ để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và phát triển dịch vụ.

Trả lời: Qua khảo sát của Điện lực huyện, khu vực cử tri đề nghị cấp điện là khu vực sản xuất nông nghiệp, lòng hồ... không có nhà ở, không có dân cư sinh sống, là nơi không thuộc đối tượng ưu tiên đầu tư theo quy định của Tổng công ty Điện lực miền Trung. Việc đầu tư lưới điện tại khu vực này đòi hỏi chi phí lớn, trong khi ngành điện đang rất khó khăn về vốn đầu tư, nguồn vốn chủ yếu vay các ngân hàng thương mại Nguồn vốn khấu hao cơ bản của ngành chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu, 70% còn lại phải đi vay các ngân hàng thương mại. Vì vậy, nguồn vốn chỉ đủ ưu tiên đầu tư cho các công trình trọng điểm, công trình mang tính cấp bách nhằm bảo đảm an toàn trong sử dụng, kính mong cử tri thông cảm, chia sẻ với ngành điện.

5. Xã Ya Tăng

Cử tri A Thủy, làng Tráp kiến nghị: Đường từ đầu làng đến cuối làng Tráp và một số đoạn thuộc trục đường chính từ Ủy ban nhân dân xã đến cầu treo làng Tráp nhiều đoạn hư hỏng nặng, mặt đường đá gồ ghề, dễ gây tai nạn. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm sửa chữa, nâng cấp để người dân đi lại thuận tiện hơn.

Trả lời: Đoạn đường từ đầu làng đến cuối làng Tráp mà cử tri kiến nghị thuộc phạm vi thực hiện dự án đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến nhà máy thủy điện Ia Ly đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, hiện đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công dự án này. Riêng đoạn đường từ Ủy ban nhân dân xã Ya Tăng đi cầu treo làng Tráp, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân xã lồng ghép các nguồn vốn, trong đó có các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia để khắc phục, sửa chữa.

6. Xã Mô Rai

6.1. Cử tri A Phước, làng Kđin kiến nghị: Đề nghị Điện lực huyện đầu tư đường điện hạ thế phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho Nhân dân khu vực từ đường bê tông giáp Quốc lộ 14C vào hết khu dân cư làng Kđin.

Trả lời: Nội dung này, Điện lực huyện đã lập kế hoạch đầu tư xây dựng trong năm 2023 với quy mô đầu tư xây dựng mới đường dây hạ thế 0,4kV, chiều dài 500m dọc theo đường bê tông làng Kđin.

6.2. Cử tri A Lú, làng Tang kiến nghị:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện đầu tư cống qua đập tràn của đập Ja Pan để vào khu nghĩa địa và khu sản xuất của làng Gráp; đầu tư cầu treo qua sông Sa Thầy vào khu sản xuất làng Tang để phục vụ đi lại, vận chuyển nông sản của Nhân dân.

Trả lời: Hiện nay ngân sách tỉnh, huyện rất khó khăn trong khi nhu cầu

đầu tư toàn huyện rất lớn nên phải đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Ghi nhận kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện sẽ xem xét, đầu tư xây dựng dự án khi cần đối được nguồn vốn.

7. Xã Sa Bình

7.1. Cử tri A Kêu, thôn Khók Na kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ cây giống cây ăn quả cho hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số để thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp. Ngoài ra, hằng năm Ủy ban nhân dân sớm cấp giống để người dân trồng rừng kịp thời vụ vì thời gian qua, cơ quan chức năng cấp giống chậm trễ, ảnh đến phát triển của cây.

Trả lời:

Từ nguồn vốn sự nghiệp khuyến nông năm 2022 và các nguồn vốn khác, huyện đã triển khai hỗ trợ giống cây sầu riêng (10 ha/59 hộ), cây mít thái (4,5 ha/21 hộ) cho các hộ dân trên địa bàn xã Ya Xiêr, Ya Ly để thực hiện Đề án cải tạo vườn tạp. Hiện nay, nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia mới được phân bổ, huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu lồng ghép kinh phí từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án khác để hỗ trợ giống cây ăn quả cho các hộ dân để thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định, trong đó ưu tiên hộ nghèo, hộ chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số...

Căn cứ vào chỉ tiêu trồng rừng hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân rà soát, đăng ký diện tích trồng rừng; phối hợp kiểm tra, đo đạc diện tích đảm bảo đủ các điều kiện trồng rừng để hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án, trên cơ sở đó huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương triển khai hỗ trợ giống cho Nhân dân đảm bảo mùa vụ gieo trồng. Riêng năm 2022, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện thủ tục để kịp thời hỗ trợ giống cho Nhân dân trồng rừng đảm bảo mùa vụ gieo trồng theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp (dự kiến trong tháng 7).

7.2. Cử tri Nguyễn Thị Lý, thôn Bình Trung kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị thường xuyên kiểm tra hệ thống điện công lộ thuộc tuyến tỉnh lộ 675 đoạn qua xã Sa Bình. Trong thời gian qua, nhất là vào mùa mưa, thường xuyên bị mất điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân.

Trả lời: Hệ thống điện chiếu sáng công lộ từ thị trấn Sa Thầy đi dọc tỉnh lộ 675, đến cầu Kroong có chiều dài gần 10km; được đầu tư và đưa vào sử dụng tương đối lâu (khoảng 10 năm) nên đến nay hệ thống đường dây đã có dấu hiệu xuống cấp (vỏ bọc dây bị rạn, nứt, dây bị đứt...) nên hay xảy ra các sự cố cháy chập, đứt đường dây. Bên cạnh đó, thời tiết trên địa bàn thời gian qua thường xuyên xuất hiện các trận giông, lốc, kèm sấm sét làm cành cây gãy, đổ đè vào

tuyến đường dây, gây đứt dây, chập cháy mất pha, mất điện hệ thống, nhất là đoạn đi qua thôn Bình Trung xã Sa Bình. Sau mỗi sự cố, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện đã chủ động phối hợp với Điện lực tổ chức kiểm tra, khắc phục; hiện nay Trung tâm đang tổ chức phát dọn tuyến để hạn chế tình trạng trên trong mùa mưa bão.

7.3. Cử tri A Diêng, thôn Khók Na kiến nghị: Hiện nay, huyện có chủ trương khôi phục lại nhà rông truyền thống (nhà rông lợp mái tranh). Tuy nhiên, nguyên liệu cỏ tranh rất khó tìm, nhanh hư hỏng và dễ xảy ra hỏa hoạn vào mùa khô. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện giữ nguyên hiện trạng mái tôn của nhà rông.

Trả lời: Thực hiện Thông báo số 603-TB/VPTU ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch số 3113/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị văn hoá nhà rông truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá nhà rông truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ huyện Sa Thầy giai đoạn 2021 - 2025 với mục đích đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá nhà rông truyền thống các dân tộc thiểu số huyện Sa Thầy, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá nhà rông truyền thống; giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa, phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn huyện.

Theo lộ trình, phần đầu trong năm 2022, trên địa bàn huyện có 10 nhà rông truyền thống (*mái lợp tranh*) đã được các xã, thị trấn đăng ký thực hiện. Riêng đối với xã Sa Bình, do các nhà rông mới được sửa chữa, nâng cấp để đáp ứng tiêu chí thiết chế văn hoá đạt chuẩn nông thôn mới nên từ năm 2023, các nhà rông xuống cấp, hư hỏng sẽ thực hiện việc sửa chữa, làm mới theo mô hình nhà rông truyền thống (*mái lợp tranh*); kính mong cử tri chia sẻ, phối hợp thực hiện theo chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

7.4. Cử tri Nguyễn Văn Thành, thôn Bình Trung kiến nghị: Xã Sa Bình đã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2021. Theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì xã Sa Bình chuyển từ xã khu vực III thành xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chi trả chế độ trợ cấp một lần cho cán bộ, công chức, viên chức xã Sa Bình sau khi xã Sa Bình không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trả lời: Năm 2021, xã Sa Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và được xác định là xã khu vực I theo quy định tại Điều 3 Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, từ đó phát sinh chế độ trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Điều 8 Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Để xử lý vấn đề này, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với xã Sa Bình rà soát dự toán tiền lương, các khoản phụ cấp và chế độ, chính sách liên quan đến con người đã được giao đầu năm 2022, để sắp xếp, bố trí lại các nội dung chi phù hợp, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện điều chỉnh dự toán trong năm 2022 tại kỳ họp thứ tư, khóa XI theo quy định.

8. Xã Sa Nghĩa

Cử tri Lê Ngọc Mừng, thôn Nghĩa Dũng kiến nghị: Tuyến đường bê tông từ xã Sa Nghĩa đi xã Hơ Moong thường xuyên có xe tải trọng lớn qua lại, dẫn đến đường nhanh hư hỏng, xuống cấp. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn lắp biển báo quy định tải trọng đối với tuyến đường này.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã giao Ủy ban nhân dân xã Sa Nghĩa chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng kiểm tra và lắp biển báo tải trọng trên tuyến đường này theo quy định.

9. Thị trấn Sa Thầy

9.1. Cử tri Vũ Mạnh Khải, thôn 1 kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện đầu tư hoàn chỉnh đoạn còn lại của tuyến đường Cù Chính Lan nhằm tạo cảnh quan đô thị cũng như đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Trả lời: Năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đầu tư xây dựng tuyến đường Cù Chính Lan (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Điện Biên Phủ). Đoạn còn lại từ đường Hai Bà Trưng đến đường Trần Hưng Đạo hiện nay chưa giải phóng mặt bằng theo quy hoạch nên chưa triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, khi cân đối được nguồn vốn, Ủy ban nhân dân huyện sẽ triển khai giải phóng mặt bằng, hoàn thiện đoạn đường còn lại để tạo cảnh quan đô thị, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

9.2. Cử tri Nguyễn Thị Loan, thôn 1 kiến nghị: Đường Bé Văn Đàn (đoạn trên quán karaoke My Sai Gon) rất nhỏ và nhiều đoạn cua, thường xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, đặt biển báo an toàn giao thông để hạn chế tai nạn.

Trả lời: Năm 2018 Ủy ban nhân dân huyện đã đầu tư xây dựng nền mặt đường, hệ thống thoát nước theo quy hoạch và đã lắp đặt biển báo giao thông tại tuyến đường trên. Đề nghị Ủy ban nhân dân thị trấn Sa Thầy tổ chức phát quang khu vực biển báo giao thông; đồng thời tuyên truyền cho người dân khi tham gia giao thông phải đi đúng phần đường, làn đường và chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, để tránh xảy ra tai nạn giao thông.

9.3. Cử tri Lê Minh Tuân - thôn 5, thị trấn Sa Thầy kiến nghị: Hội trường thôn 5 nằm trong khuôn viên Trường TH - THCS Nguyễn Trãi nên việc hội họp, sinh hoạt cộng đồng của thôn khá bất tiện. Hiện nay, thôn không còn quỹ đất để làm nơi sinh hoạt cộng đồng; vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện giao lại đất khu vực Hội trường thôn 5 để thôn chủ động quản lý, cải tạo, nâng cấp làm nơi sinh hoạt, giải trí của Nhân dân thôn 5.

Trả lời: Trong quá trình lập, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất huyện Sa Thầy thời kỳ 2021 - 2030 và Dự thảo Đồ án quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Sa Thầy đến năm 2035 đã quy hoạch đất xây dựng Hội trường thôn 5 có diện tích khoảng 1.700m² tại khu vực thôn 5, thị trấn Sa Thầy. Nội dung này Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư trên địa bàn và đã được các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư thống nhất. Do đó, trước mắt đề nghị người dân thôn 5 tạm thời sinh hoạt tại địa điểm hiện tại. Sau khi Đồ án quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Sa Thầy đến năm 2035 được cấp thẩm quyền phê duyệt sẽ triển khai các thủ tục liên quan để xây dựng mới Hội trường thôn 5 tại vị trí quy hoạch đảm bảo theo đúng quy định.

9.4. Cử tri Y Thút, làng Kừ kiến nghị:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ cây cao su giống để bà con chuyển đổi cây trồng trên diện tích sản bị bệnh khảm lá.

Trả lời:

Thời gian qua, trên địa bàn huyện đã có một số diện tích trồng sản bị khảm lá. Để chủ động trong công tác phòng trừ dịch bệnh khảm lá sản, ngoài khuyến cáo bà con nông dân tuyệt đối không mua bán, trao đổi, mua bán hom giống không có nguồn gốc rõ ràng; không sử dụng giống sản đã nhiễm bệnh khảm lá virus để trồng; huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, nhất là các diện tích cây sản bị bệnh khảm lá để chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong thời gian tới, sau khi cân đối, bố trí được nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án, huyện sẽ giao cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu, xem xét hỗ trợ cây trồng có hiệu quả kinh tế cao phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đảm bảo đúng phạm vi hỗ trợ và đối tượng thụ hưởng theo quy định.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện đầu tư xây dựng cầu bê tông qua suối Đắc Sĩa để thuận tiện cho người dân đi lại sản xuất và vận chuyển nông sản, vì đa số người dân làng Kđừ đều sản xuất bên kia suối, vào mùa mưa đi lại rất khó khăn, không thể vận chuyển phân bón và nông sản.

Trả lời: Qua kiểm tra thực tế, tại vị trí cử tri đề nghị đầu tư xây dựng cầu bê tông rất gần với cầu Sa Nghĩa, việc xây dựng cầu cầu tốn nhiều kinh phí, gây lãng phí và không hiệu quả.

9.5. Cử tri thị trấn Sa Thầy kiến nghị:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện đầu tư nâng cấp, mở rộng khu giết mổ gia súc tập trung của huyện vì hiện nay khu giết mổ gia súc đã xuống cấp, chật hẹp, không đáp ứng được nhu cầu của người dân nên dẫn đến tình trạng tự ý giết mổ gia súc tại nhà, không qua kiểm dịch.

Trả lời: Khu giết mổ gia súc tập trung được đầu tư xây dựng từ năm 2013 và được nâng, cấp sửa chữa vào năm 2019. Công suất khu giết mổ hiện nay đạt 82%, tương đương 9/11 phòng hoạt động. Tại khu giết mổ, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị luôn đảm bảo đầy đủ các điều kiện về điện, nước, vệ sinh môi trường để các hộ kinh doanh thuận lợi trong quá trình giết mổ gia súc. Để giải quyết việc hộ dân tự ý giết mổ gia súc tại nhà, sản phẩm thịt không được kiểm dịch, không đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm như cử tri phản ánh, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện thị trấn Sa Thầy phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng trên, yêu cầu các hộ dân đưa gia súc vào khu giết mổ tập trung theo đúng quy định.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị bố trí, sắp xếp lại khu vực bán thịt động vật tại Trung tâm thương mại huyện, tránh tình trạng người dân buôn bán trên vỉa hè.

Trả lời: Khu vực chợ trung tâm huyện được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp mặt bằng từ năm 2019; quá trình thực hiện đã được người dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao về chủ trương này. Hiện nay, khu vực buôn bán thịt động vật đã được lấp đầy, việc sắp xếp hợp lý, đảm bảo được các điều kiện về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy. Nếu bố trí thêm quầy hàng vào khu vực này sẽ không đảm bảo các quy định trên. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân thị trấn Sa Thầy tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân buôn bán vỉa hè vào khu vực Chợ Mới của huyện để đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, không chấp hành.

- Ngày 16/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 423/UBND-KGVX về chế độ cho người theo dõi điều trị người nhiễm COVID-19 tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn (bao gồm Trạm y tế lưu động), theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tạm dừng chi trả bồi dưỡng cho Tổ công tác cộng đồng

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 kể từ ngày 15/02/2022. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí chi trả chế độ bồi dưỡng cho Tổ cộng đồng kể từ tháng 11 năm 2021 đến ngày 14/02/2022.

Trả lời: Thực hiện Công văn 2936/UBND-KGVX ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ cộng đồng phòng chống dịch COVID-19, năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện đã hỗ trợ kinh phí hoạt động cho 298 tổ công tác cộng đồng tại các xã thị trấn (từ ngày 15/7/2022) với tổng kinh phí đã hỗ trợ 2.111,12 triệu đồng⁽¹⁾ và đã được báo cáo quyết toán kinh phí năm 2021 về tỉnh tổng hợp quyết toán theo niên độ hiện hành. Riêng đối với kinh phí hoạt động của tổ cộng đồng năm 2022, đề nghị các xã, thị trấn trước mắt chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách cấp xã⁽²⁾ để chi trả theo chế độ quy định, trường hợp ngân sách xã, thị trấn khó khăn, kịp thời có văn bản gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét để hỗ trợ theo quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI./.

Nơi nhận:

- HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, HTTD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Kim Thái

⁽¹⁾ Đợt 1: 90 triệu đồng, đợt 2: 590,72 triệu đồng, đợt 3: 715,2 triệu đồng và đợt 4: 715,2 triệu đồng.

⁽²⁾ Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19.